

### HOP HỘI ĐỒNG THỊ ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 11/4, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp xét và đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, huân chương các loại, các hạng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2023. Dự

họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tập trung thảo luận danh sách được đề nghị xét khen thưởng. Đồng thời, thảo luận các tiêu chuẩn, điều kiện để được xét khen thưởng trên tinh thần bảo đảm đúng theo quy định.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất danh sách 314 tập thể, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh năm 2023. 22 tập thể, cá nhân chưa đủ tiêu chuẩn để nghị xét, khen thưởng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ triển khai các bước tiếp theo theo đúng trình tự, thủ tục quy định; sớm hoàn thiện các hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền ký quyết định. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu cơ chế để bảo đảm đồng bộ giữa đánh giá xếp loại các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với cấp chính quyền. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sớm hoàn thiện quyết định phân

công nhiệm vụ cho các thành viên, kế hoạch hoạt động năm 2024; đồng thời chủ ý rà soát những nhân tố điển hình, có thành tích xuất sắc, kịp thời xuất khen thưởng để động viên, lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cũng tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã bỏ phiếu thống qua danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để nghị khen thưởng cấp Nhà nước và cấp tỉnh.

**XUÂN PHƯƠNG**

### TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

là một trong những ngành quan trọng của tỉnh, do đó trên cương vị công tác mới, đồng chí Thái Thị Thu Hương cần tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, phát huy khả năng, kinh nghiệm trải qua từ các vị trí công tác cũ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đồng chí Thái Thị Thu Hương cùng tập thể Đảng ủy, ban lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là triển khai khẩn trương, kịp thời các dự án trọng điểm của tỉnh và

quốc gia trên địa bàn; tham mưu tổng hợp các giải pháp phục vụ sự phát triển của tỉnh; quản lý, phân bổ các nguồn lực hợp lý tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã được chấp thuận đầu tư; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư bảo đảm thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà

đầu tư. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Thái Thị Thu Hương thực hiện tốt nhiệm vụ; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng cơ quan vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ tỉnh giao. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Thái Thị Thu Hương trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đồng thời, hứa trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, cùng tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh.

### CHÚ TRỌNG KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

năm 2024 gồm 555 cuộc kiểm tra, 361 cuộc giám sát chuyên đề. Kịp thời xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Cấp ủy các cấp và chỉ bộ thi hành kỷ luật đối với 74 đảng viên (trong

đó: khiển trách 57, cảnh cáo 13, khai trừ 4). Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS được thực hiện thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Công tác xử lý đơn thư khiếu nại,

tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị tập trung chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả chương trình KTGS của cấp ủy, UBKT năm 2024. Chú trọng kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, để phát sinh sai phạm: quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản thu đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng

đất đai; quản lý đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo Quy định số 14, 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ động nắm tình hình; xem xét, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh và các vụ việc phức tạp, tồn đọng ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng;

phát huy vai trò nòng cốt của UBKT các cấp trong tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KTGS. Duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan để tạo sự đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong công tác KTGS của Đảng. Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra đảng các cấp.

### ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

tiêu chí. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật được quan tâm thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, vi phạm trong công tác bảo đảm TTATGT. Công tác tuyên truyền được tăng cường, đa dạng và đổi mới nhiều hình thức, đạt hiệu quả cao. Hệ thống giao thông đường bộ được quan tâm đầu tư, nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp; việc xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được chú trọng xử lý. Công tác tuần tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật... được thực hiện hiệu quả. Tình hình TTATGT cơ bản ổn định, thông suốt, an toàn, góp phần tích cực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trực tiếp khảo sát một số hoạt động chuyên môn của hai đơn vị, đoàn khảo sát đã tập trung trao đổi, thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo đảm TTATGT, phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề xuất những giải pháp về cơ chế, chính sách pháp luật cũng như những giải pháp để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn... Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải đã gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh một số ý kiến, kiến nghị trong việc điều chỉnh, khắc phục các vấn đề liên quan đến kiểm soát nồng độ cồn, đấu giá biển số xe, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, một số hoạt động và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ...



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát trực tiếp trên phương tiện vi phạm bị Đội Cảnh sát Đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thu giữ.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các đơn vị trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo

đảm TTATGT giai đoạn 2009 - 2023. Nhấn mạnh vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn, đồng chí đề nghị Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chú trọng phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên

truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm TTATGT. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung triển khai các giải pháp khắc phục, kiểm chế, giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới...

Những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp, báo cáo trình Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật và có những giải pháp để đưa công tác bảo đảm TTATGT ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả hơn.

### KIẾN XƯƠNG

#### Hơn 300 đại biểu tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Chiều ngày 11/4, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Hơn 300 cán bộ làm công tác công đoàn cơ sở đã được quán triệt một số nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; trong đó đi sâu phân tích về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn, một số

nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị nhằm giúp các cấp công đoàn, cán bộ công đoàn nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết. Từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện, động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao tinh thần trách

nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức, phát động.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt về những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; phân tích những điểm mới của Luật so với các văn bản đã thực hiện quy chế dân chủ trước đây. Đồng thời, cung cấp những thông tin, dẫn chứng cụ thể về phương thức thực hiện quy chế dân chủ trong tình hình hiện nay.

**QUỐC CƯỜNG**

### CÔNG AN HUYỆN QUỲNH PHỤ

#### Tập huấn nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính

Sáng ngày 11/4, Công an huyện Quỳnh Phụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho lực lượng công an xã, thị trấn.



Tại lớp tập huấn, 121 cán bộ, chiến sĩ công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được Công an huyện Quỳnh Phụ quán triệt, hướng dẫn, phổ biến các văn bản mới của Bộ Công an về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính; đồng thời chỉ ra những tồn tại, thiếu sót của lực lượng công an các xã, thị trấn trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng công an xã, thị trấn được hướng dẫn cách thức xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình tuần tra, kiểm soát; kỹ năng sử dụng các trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ của cảnh sát giao thông; quy trình tổ chức một ca tuần tra, kiểm soát...

Thông qua tập huấn giúp lực lượng công an xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm, nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định tuần tra, kiểm soát giao thông; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở.

**NGUYỄN CƯỜNG**

### LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TIỀN HẢI

#### Tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 11/4, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và truyền thông an toàn giao thông cho cán bộ công đoàn cơ sở. Hơn 200 đại biểu đã được quán triệt, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có những vấn đề rất quan trọng như: đối thoại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tổ chức hội nghị người lao động; tổ chức hoạt động của ban thanh tra nhân

dân ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước... Qua đó nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền một số nội dung về văn hóa tham gia giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông

**TRẦN TUẤN**

## Xây dựng Báo Lai Châu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Sáng ngày 11/4, Báo Lai Châu tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (16/4/1964 - 16/4/2024) và xuất bản số báo đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu; lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và báo Đảng một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cách đây 60 năm, ngày 16/4/1964, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã quyết định thành lập Báo Lai Châu và xuất bản số báo đầu tiên vào ngày 1/5/1964. Trải qua 60 năm xây dựng, phát triển gắn liền với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, Báo Lai Châu đã đổi mới toàn diện cả về nội dung, hình thức, tăng số lượng phát hành. Đến nay, Báo Lai Châu xuất bản 4 kỳ/tuần, 4.000 tờ/kỳ, Báo Lai Châu cuối tuần 2.000 tờ/kỳ, Báo Lai Châu dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao 3 kỳ/tháng, 4.400 tờ/kỳ. Năm 2010, Báo Lai Châu điện tử đi vào hoạt động với giao diện hiện đại, tiện ích giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên, văn hóa, tiềm năng, lợi thế phát triển của Lai Châu. Đặc biệt, với sự ra đời của chuyên mục truyền hình internet được xuất bản hàng ngày đã nhận được sự đón nhận và đánh giá cao từ công chúng. Các sản phẩm được thiết kế dưới dạng E-Magazine, infographic, sự kết hợp giữa nội dung chữ viết, hình ảnh và các video clip... trong một sản phẩm báo chí đã góp phần làm đa dạng các sản phẩm đa phương tiện của Báo Lai Châu...

Cùng với đó, Báo Lai Châu còn đạt được nhiều giải thưởng cao trong cuộc thi của trung ương, các bộ, ban, ngành và của tỉnh. Ghi nhận những thành tích đạt được, Báo Lai Châu vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và tỉnh.

Để xây dựng Báo Lai Châu vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và hòa cùng sự phát triển chung của hệ thống báo chí khu vực, cả nước, thời gian tới Chi ủy, Ban biên tập Báo Lai Châu xác định tiếp tục đổi mới toàn diện cả về nội dung và hình thức, hướng tới xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ: chuyên nghiệp - hiện đại - hiệu quả. Chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp vững vàng, có chuyên môn, trách nhiệm cao, có năng lực thực tiễn để sáng tạo những tác phẩm có "tâm", có "tầm". Mở rộng đối tượng phát hành báo; đổi mới và nâng cao chất lượng các ấn phẩm, nâng cấp bảo đảm điện tử lên giai đoạn III. Bắt kịp xu thế phát triển của kỷ nguyên công nghệ số, thay đổi tư duy, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận, chúc mừng, đánh giá cao những thành tích, đóng góp quan trọng của Báo Lai Châu trong thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của hệ thống báo Đảng cả nước. Đồng chí nhấn mạnh: Báo Lai Châu cần tiếp tục đổi mới trong xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng tác phẩm, hình thức các ấn phẩm, phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, truyền tải thông tin nhanh, chính xác, hấp dẫn độc giả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của báo chí trong tình hình mới, đồng thời phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức thư cho Báo Lai Châu với nội dung chữ: "Cách mạng - Sáng tạo - Hiện đại - Phát triển". Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh Lai Châu, Báo Lai Châu khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Báo Lai Châu và xuất bản số báo đầu tiên.

**NHÓM PHỎNG VIÊN**

### HĐND HUYỆN KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

quy hoạch chung xây dựng đô thị Vũ Quý mở rộng đến năm 2035. HĐND huyện cũng cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, HĐND huyện.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND huyện và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, HĐND huyện đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua các nghị quyết. Đặc biệt là thông qua đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, huyện Kiến Xương thực hiện sắp xếp 6 ĐVHC gồm: Đình Phùng, Nam Cao, Thượng Hiến, Vũ Hòa, Vũ Thắng, Vũ Bình để thành lập 2 ĐVHC mới.

Các nghị quyết HĐND huyện thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để huyện triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

### BHXH TỈNH

#### 3 tháng, số thu đạt 1.309,4 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) thực hiện thu BHXH, bảo hiểm y tế (BH YT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 1.309,4 tỷ đồng, đạt 20,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Hiện toàn tỉnh có 228.306 người tham gia BHXH bắt buộc; 55.481 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.700.115 người tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt 90,5% dân số của tỉnh.

3 tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã tổ chức cấp 5.293 sổ BHXH, nâng tổng số sổ đã cấp lên 283.476 sổ; cấp 604.728 thẻ BHYT, trong đó cấp mới, gia hạn 594.810 thẻ, cấp lại 9.918 thẻ. Hiện nay, BHXH tỉnh đang tăng cường công tác tham mưu, phát huy vai trò của ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT các cấp. Đẩy mạnh các hình thức truyền thông chính sách pháp luật BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ nhân viên thu, công tác viên tại cơ sở. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

**DUY TÙNG**

## 20.970 người và lượt người được giải quyết chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH

Trong quý I/2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã giải quyết cho 20.970 người và lượt người hưởng chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 1.945 người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý và chi trả đối với 98.141 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; 5.971 người hưởng trợ cấp BHTN. Có 21.360 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM, chiếm 21,76% người hưởng.

**HỒNG ANH**